

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ผลประเมิน'ตำบลละล้าน'สุดเจ๋งชุมชนพอใจตอบโจทย์สร้างรายได้	แนวหน้า
2. เศรษฐกิจเกษตร: แล้งกระทบคุณภาพเศรษฐกิจการเกษตรลด	เดลินิวส์
3. แผนการบริหารจัดการน้ำ	เดลินิวส์
4. คอถัมนั้ ข้าวสั้: เตรียมจ่ายชาวสวนยาง 1,250บาท/ไร่	เดลินิวส์
5. บทความพิเศษ: การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยวิธีการสหกรณ์	สยามรัฐ
6. ไทยประสบความสำเร็จในงานเอกซโปมิลาโน 2015	เดลินิวส์
7. นายกาเลื้อนถก ปมอุ้มยาง วอนอย่ากดดัน '14จว.ใต้'ขอบคุณรัฐจริงใจ	เดลินิวส์
8. ไฟเขียว'เอสเอ็มอี'เฟส2 เคาะ3.9หมื่นล.อุ้มชวานาจัดทุตพาณิชย์แก้ส่งออก	มติชน
9. คอถัมนั้ ที่นี้ กม. 4.5	คมชัดลึก
10. คอถัมนั้ ย่อโลก: ออสซีใต้เนื้อแดงก่อมะเร็ง	ข่าวสด
11. รื้อนมร.ร.1.5หมื่นล.ให้ชรก.จัดสรรสิทธิ/3สมาคมจัดข้อดี-เสีย	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*

## เกษตร-สิ่งแวดล้อม



# 13

เลขาธิการ สศก.เปิดผลการประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหรือโครงการตำบลละล้าน ที่สิ้นสุดการดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

# ผลประเมิน'ตำบลละล้าน'สุดเจ๋ง

## ชุมชนพอใจตอบโจทย์สร้างรายได้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหรือโครงการตำบลละล้าน ที่เพิ่งสิ้นสุดการดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าชุมชนดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 6,596 โครงการจาก 3,043 ตำบลใน 58 จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณ 2,992.75 ล้านบาท ซึ่งมีผลสำเร็จกว่าร้อยละ 99 ของเป้าหมาย โดยผู้นำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อโครงการ เนื่องจากเกิดรายได้จากการจ้างงานในชุมชน และเกิดประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี และปรองดองภายในชุมชน

นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ของสศก. เพื่อประเมินผลหลังจากโครงการของชุมชนได้ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยผู้นำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เสนอโครงการ ร้อยละ 96 เห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมมากกับสภาพปัญหาของชุมชน และตรงตามความต้องการที่แท้จริง ซึ่งโครงการกว่าร้อยละ 60 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน เช่น จัดทำแหล่งน้ำการเกษตร สร้างลานตาก และ



สุรพงษ์ เจียสกุล

ทั้งนี้ พบว่า งบประมาณ 1 ล้านบาทต่อ 1 ตำบล มีความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยชุมชนต้องการให้สนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน และจำนวนครัวเรือนเกษตรกร

เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 2.87 ล้านครัวเรือนจากการมีแหล่งน้ำใช้ในฤดูแล้ง มีช่องทางหารายได้เพิ่ม มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน 0.87 ล้านราย โดยแรงงานในชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82 มีความพอใจต่อค่าจ้างที่ได้รับในระดับมาก

ด้านรายได้พบว่า มีรายได้จากการจ้างงานของโครงการประมาณ 1,800 บาทต่อราย และจากการดำเนินงานโครงการก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน 2,048 ล้านบาท หรือร้อยละ 84

ของเป้าหมาย (2,442 ล้านบาท) สำหรับผลประโยชน์ทางสังคมพบว่า กระบวนการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสำนึกความเป็นเจ้าของและความสามัคคีภายในชุมชน แบบร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดการดูแล ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยละ 92 เห็นว่าเกิดประโยชน์ในแง่ความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนระดับมาก และร้อยละ 88 เห็นว่าเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับมาก เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบสำคัญจากการประเมินผลคือ กระบวนการดำเนินงานโครงการสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้โครงการอื่นได้ แต่ต้องสร้างความเชื่อมโยงมาตรการ/แผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ofเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะกลไกการทำงานของสภกต. หากได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรในระดับชุมชนได้อย่างดียิ่ง ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาด ในด้านปริมาณสินค้า รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ สุดท้ายนี้ โครงการของชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำ ควรมีการวางแผนทั้งระบบ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางควบคุมดูแล

## แล้งกระทบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการเกษตรลด



รายงานจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2558 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 ที่ผ่านมา พบว่า หดตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจหดตัว คือภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าว สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด และเงาะ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก และสภาพอากาศที่แปรปรวน สำหรับพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และทุเรียน ด้านราคาพบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 สินค้าพืชที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

โดยมันสำปะหลังราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก



น้ำแห้งขอด



นกอ้าวหลังเก็บเกี่ยว



ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้อย

จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ กับความต้องการของผู้ประกอบการ สับปะรดโรงงาน มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งออก พบว่า มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ได้แก่ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยน้ำตาลและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเร่งระบายปริมาณน้ำตาลที่มีมากกว่าปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ

โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศลาวเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้นหลังจากหยุดนำเข้าไประยะหนึ่ง ยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ความต้องการใช้จากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าส่งออกยังเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เพราะราคายางในตลาดโลกทรงตัวในระดับต่ำ

ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่า จะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-4.3)-(-3.3) โดยสาขาการผลิตที่หดตัวลง ได้แก่ สาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร ขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ ข้าว สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไก่ไข่ และนํ้ามันดิบ มีทิศทางเพิ่มขึ้น

สำหรับการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงปรับตัวดีขึ้น แต่เกษตรกรยังทำการผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องโรคระบาดและราคากุ้งมีแนวโน้มตกต่ำลง ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายการทำประมงอย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อ การออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเล ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นทำเทียบเรือลดลง.



## แผนการบริหารจัดการน้ำ



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิด การสัมมนาเรื่อง “วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง พลิก โหมการบริหารจัดการน้ำของไทย” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ว่า นโยบายการจัดการน้ำของรัฐบาล ในปี 2558-2569 นับเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุด

โดยได้จัดสรรงบประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำของประเทศ โดยเน้น การบูรณาการตามแผนร่วมทั้งการพิจารณาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างแผนงานและงบประมาณ ใน 6 ด้าน คือ 1. การจัดการแก้มลิงและบึง 2. การสร้างเขื่อนกั้นน้ำในลุ่มน้ำสำคัญ 3. การสร้างฝายกั้นน้ำในลุ่มน้ำสำคัญ 4. การจัดการคุณภาพน้ำ 5. การ

อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและ ป้องกันการพังทลายของดิน และ 6. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการของ กระทรวงเกษตรฯ ในการเตรียมการบรรเทาผล กระทบภัยแล้งแรก วันที่ 9 ต.ค. 58 ซึ่งเป็นวัน แรกที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งทีมสร้างความเข้าใจ ใน 8 มาตรการที่รัฐบาลจะนำมาช่วยเหลือในช่วง หน้าแล้งเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริม ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดราย จ่ายในครัวเรือน, ชะลอหรือขยายระยะเวลาการ ชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนักกับสถาบันการเงิน

การสร้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกร, การเสนอโครงการตามความต้องการ ของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ, การเพิ่ม ประสิทธิภาพขั้นต้นทุน, การเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 29 ตุลาคม - อา. 1 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4779

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 7.92

Ad Value: 7,920

PRValue (x3): 23,760

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวสิ้น: เตรียมจ่ายชาวสวนยาง 1,250บาท/ไร่

## ชาวสิ้น

เตรียมจ่ายชาวสวนยาง 1,250 บาท/ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา โดยสูตรการชดเชยแบบจ่ายเงินสดให้เกษตรกรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 40% ของเงินชดเชยจะจ่ายให้คนกรีดยาง และอีก 60% เป็นค่าปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าของสวน นายสุนทร รัชชรงค์ ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 16 ภาคได้ กล่าวว่า ที่ประชุม กนย.เสนอชดเชยที่ราคา 1,250 บาท/ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือประมาณ 12,500 บาท



## การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยวิธีการสหกรณ์



### บทความพิเศษ

คุณภาพชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรไทย ผู้ทำหน้าที่ผลิตสินค้าภาคเกษตรอันเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงผู้บริโภคมาอย่างยาวนานอาศัยแต่ความเคยชินที่สั่งสอนสืบทอดกันมากกว่าการศึกษาเรียนรู้และใช้หลักวิชาการที่เหมาะสม เป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดได้ เป็นเหตุให้เกษตรกรส่วนใหญ่อ่อนแอ ขายผลิตผลได้ราคาต่ำ เพราะขาดพลังอำนาจการต่อรอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำกลับมาทบทวนเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหของเกษตรกรอย่างจริงจัง

รัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้แม่ทัพนำขบวนด้านการ

เกษตร โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลยมักกำหนดนโยบายให้ปี 2559 เป็น “ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” พุ่งเป้าส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่พบแบบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยใช้วิธีการที่ครอบคลุมทั้งระบบ ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนรอบการผลิต ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการร่วมผลิตในลักษณะแปลงผลิตขนาดใหญ่บูรณาการหน่วยงานเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปจนกระทั่งถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตขายได้ราคาที่สูงขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมผลผลิตที่จะต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าปุ๋ยเคมี ค่าเคมีภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ จนถึงการผลิตและต้องเชื่อมโยงกับการตลาด

ซึ่งมีการเริ่มขับเคลื่อนผลักดันกันแล้วทั่วประเทศ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังในทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แผนนโยบายที่ได้รับมาอย่างชัดเจนจากต้นสังกัด

จากการพูดคุยกับนายอภิชาติ มนัสตรง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลว่า การรวมกลุ่มการผลิตและการเชื่อมโยงการตลาดของแต่ละพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้น ควรให้เกษตรกรใช้หลักการวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ การปลูก การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการนำสู่ตลาดซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้แข็งแกร่งขึ้นได้ สิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำอยู่อย่างเข้มข้นในขณะนี้คือบทบาทด้านการขับเคลื่อนสหกรณ์ในพื้นที่ให้

บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ ส่วนการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องพิจารณาจากตัวเกษตรกรที่ช่วยเหลือตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรแบบชนิดเดียว มิใช่การเกษตรแบบผสมผสาน จึงต้องบริหารจัดการ การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวไปสู่การตลาดแบบครบวงจร จึงจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรได้



## ไทยประสบความสำเร็จในงานเอกซโปมิลานโน 2015

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปราชการเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า ภารกิจสำคัญในครั้งนี้ คือ การหารือร่วมกับนายบรูโน แอนโดนีโอ พาสคูโน ประธานอาคารแสดงของงานเอกซโปมิลานโน 2015 เพื่อแสดงความขอบคุณองค์กรผู้จัดงาน Expo Milano 2015 ที่สนับสนุนการเข้าร่วมงานของประเทศไทยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นี้

ทำให้สามารถดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ ในการจัดงานวัน

ชาติไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับของอาคารแสดงประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในเรื่องความนิยมของผู้เข้าชมงานอาคารแสดงประเทศไทยได้รับความนิยมนิดอันดับต้น ๆ จาก 145 ประเทศที่เข้าร่วมงาน

“อาคารแสดงประเทศไทยมีผู้เข้าชมเกิน 2 ล้านคน ตามเป้าหมาย 10% ของผู้เข้าชมงานเอกซโปมิลานโน 2015 ทั้งหมด โดยผู้ที่เข้าชมพาวิลเลียนไทยเป็นคนที่ 2 ล้าน ได้แก่ นายมาร์เซลโล พาราโกนี และ น.ส.อลิซ โกลิโอ ชาวอิตาลี ซึ่งทั้งสองคนเล่าถึงความประทับใจหลังเข้าชมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการนำเสนอถึงขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทำเพื่อพัฒนาเกษตรกรและภาคการเกษตรของ

ประเทศไทย วัฒนธรรมและสถานที่ที่สวยงาม และรสชาติอาหารไทยที่นำมาจำหน่าย ทำให้สนใจอยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยด้วย”.

# นายกษเลือนถก ปมอุ้มยาง วอนอย่ากดดัน

## ‘14จว.ใต้’ ขอบคุณรัฐจริงใจ “บิกตู” วอนชาวสวนยางอย่ากดดัน หันตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี พร้อมขอทุกคนต้องเคารพกฎหมายสั่งเลือนถกปม

♦ อ่านต่อหน้า 14

ย่าง □ ต่อจากหน้า 1

อุ้มราคายาง เล็งสัปดาห์หน้าเงินเข้า ครม.ด้านแกนนำยาง 14 จังหวัดใต้ ขอบคุณรัฐจริงใจ เคาะเงินชดเชยไร่ละ 1,250 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน แกมคนไม่มีเอกสารสิทธิอาจได้อานิสงส์ไปด้วย

รัฐบาลยังคงพยายามแก้ปัญหาเรื่องราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ไปหารือกันว่าจะดูแลสวนยางอย่างไร ส่วนตัวขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เคารพคำสั่ง คสช. และ พ.ร.บ. การยาง ตนจะพูดคุยและแก้ปัญหาให้กับคนที่ทำตามกฎหมายเท่านั้น หากใครทำผิดกฎหมายหรือตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวนอกช่องทางจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะถือว่าไม่สนองนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รู้สึกเห็นใจคนยากจน เพราะจะมันอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใคร วันนี้อาจเข้มแข็งเข้มงวดขอรับรองว่าอย่าเดินขบวนกดดันกัน เพราะจะทำให้คนอื่นเสียหายไปด้วย ยืนยันว่าจะเร่งรัดการปฏิรูปและฟื้นฟูให้เสร็จภายในปีหน้า ขณะนี้ได้สั่งการให้มายางมาทำถนนให้เร็วที่สุด โดยเมื่อปีที่แล้วภาคใต้ใช้ยางพาราทำถนนไปแล้ว 37 เส้นทาง แต่ที่จำนวน

ยางไม่ลดลง เพราะว่าการทำถนนใช้ยางไม่มาก แต่สิ่งที่คือแข็งแรงกว่าเดิม 40 เปอร์เซ็นต์ แม้จะต้องเพิ่มงบ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่จะสามารถลดงบประมาณในการซ่อมลงได้ รวมถึงใช้ยางในการสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภก่อนประชุม ครม. ว่า แม้จะได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปรากฏว่ายังมีข้อกังวลหลายกรณี เช่น เรื่องการจ่ายเงินซึ่งมีปัญหาในเรื่องกฎกติกาข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไม่สามารถไปแทรกแซงเรื่องรายได้ในมาตรการเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีหลากหลายวิธีอย่างที่ นายกษ ได้เคยนำเสนอไปแล้ว เช่น การลดพื้นที่ปลูกยางพาราเฉพาะพื้นที่ที่ไปปลูกกรมอย่างผิดกฎหมาย การเสริมสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมากขึ้นกว่าเดิม การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนน เป็นต้น

“วันนี้ นายกษ สั่งการว่าแม้ว่าแนวทางนี้จะไม่ได้ทำให้การใช้ยางมีปริมาณมาก แต่ก็ถือเป็นผลในทางจิตวิทยาที่จะทำให้ชาวสวนยางมั่นใจว่ารัฐบาลยังพยายามหาวิถีทางการทำให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ประโยชน์ในประเทศให้มากขึ้น ยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่เพื่อให้ได้ข้อยุติก็ต้องทำตามกติกา ดังนั้นการที่ตัวแทนเข้ามาร่วม

พูดคุยแล้ว แต่กลับไปบอกกับกลุ่มเกษตรกรอีกแบบหนึ่งนั้น นายกษ ถือว่าไม่โอเค อาจต้องมีการเอาผิดกันด้วย ส่วนเกษตรกรที่พูดคุยกันเข้าใจแล้วก็ไม่ควรจะไปเคลื่อนไหว เพื่อทำให้เกิดปัญหาอีก” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ขณะที่ นายไพรัช แจ่มจุม รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาตรการชดเชยรายได้ 1,250 บาทต่อไร่ โดยชดเชยไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน เข้า ครม.รับทราบแล้ว โดยมีแนวทางชดเชยให้เจ้าของสวนยางได้ 700 บาท คนกรีดยางได้ 550 บาทสำหรับในส่วนเกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งมีจำนวนมากว่าคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ กระทรวงเกษตรฯ ไปรวบรวมตัวเลขมาให้จบ โดยนายกษ ให้สัมภาษณ์มาตรการช่วยเหลือเข้า ครม.พร้อมกันอีกรอบในสัปดาห์หน้า ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ เกษตรกรสวนยางมีความพอใจมากที่สุดที่รัฐบาลจริงใจในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเป็นเงินชดเชยให้เกษตรกรกำลังเดือดร้อนหนัก เพื่อช่วยค่าครองชีพให้เกษตรกรอยู่ได้ในภาวะราคายางตกต่ำทั่วโลก และขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเกษตรกรสวนยางด้านชดเชยรายได้เป็นอันดับแรก.

# ไฟเขียว'เอสเอ็มอี'เฟส2 เคาะ3.9หมื่นล.อุ้มชวานา จัดทุตพาณิชย์แก้ส่งออก

'บิ๊กป็อก'สั่งคุมเข้มงบ 5 ล้าน ปลัด มท.ย่นวาง  
กรอบป้องโกงซึ่งบยังไม้ออกไปลักสสิ่ง ผู้ว่าฯ  
อุตรดิตถ์สั่งสอบข่าว ผณบ.ขอใ้โต๊ะ 25% สรุปล  
ใน 7 วัน (อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 1

### เอสเอ็มอี

#### ไฟเขียวเอสเอ็มอีเฟส2-5พันล.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี วงเงิน 5,097 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทั้งสิ้นกว่า 100,000 ราย ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอี แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกมีเป้าหมายช่วยเหลือเอสเอ็มอี จำนวน 70,040 ราย วงเงินรวม 3,260 ล้านบาท มี 4 โครงการ คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอีกลุ่มที่ประกอบการอยู่แล้ว จำนวน 55,338 ราย วงเงิน 2,947.07 ล้านบาท, การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำนวน 22,715 ราย วงเงิน 408.47 ล้านบาท, การช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ ปรับแผนธุรกิจเป็นการเร่งด่วน จำนวน 17,000 ราย วงเงิน 630 ล้านบาท และการสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 2,450 ราย วงเงิน 1,112.31 ล้านบาท

#### ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นางอรรชกา กล่าวว่า ส่วนที่ 2 เป็นการ

บูรณาการของ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ได้ช่วยกันพิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มเติม โดยขอจัดสรรงบประมาณจากกองทุน สว.มาสนับสนุนมี 11 โครงการ วงเงินรวม 1,837.17 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 27,463 ราย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 รอบบัญชี สำหรับเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 และต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับอุตสาหกรรมที่วางเป้าหมายไว้จะมี 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.กลุ่มการเกษตรแปรรูป และ 3.กลุ่มวิจัยพัฒนา

#### ช่วยชวานา3โครงการ3.9หมื่นล.

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกชวานาปี 2558/2559 และรักษาเสถียรภาพราคาชวานาตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เสนอ โดยจะประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรเหลือ 3% ในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 1 ล้านครอบครัว และจะใช้วงเงินประมาณ 975 ล้านบาท 2.โครงการให้สินเชื่อกับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อซื้อชวานาเปลือกเก็บไว้

รอการขายหรือซื้อชวานาเพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าจะช่วยลดผลผลิตตกจากระบบได้ 2 ล้านตัน ใช้วงเงิน 12,500 ล้านบาท และ 3.โครงการให้สินเชื่อกับเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรเพื่อซื้อชวานาเก็บไว้จำหน่ายรอการขาย โดยคาดว่าจะช่วยลดผลผลิตชวานาออกจากระบบได้ 2 ล้านตัน และจะใช้วงเงินประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท

#### มาตรการยางถกลับตาหน้า

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า นายกษ.ได้กล่าวในที่ประชุมว่ามาตรการชดเชยราคายางนั้นจะขัดกับหลักองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งมาตรการช่วยเหลือชวานาส่วนนี้มีหลายวิธี เช่น การลดพื้นที่การเพาะปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นป่าและการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้นำยางที่ผลิตในประเทศมาใช้มากขึ้น โดยมาตรการทุกอย่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะนำไปหารือกับคณะกรรมการฯ จากนั้นในสัปดาห์หน้าจะนำเสนอมาตรการทั้งหมดเข้าครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินยังไม่ได้รวบรวมยอดสินเชื่อโครงการบ้านออมสินเพื่อประชาชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง วงเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท ที่ปล่อยกู้ในวันแรกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาว่าปล่อยกู้ไปเท่าใด โดยจะขอสรุปยอดเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้นยอดปล่อยกู้สัปดาห์นี้น่าจะทราบในช่วงสัปดาห์หน้า

#### 'บิ๊กตู'ชูแก้ปัญหาทางตามกม.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง มีการหารือโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ไปหารือด้วยกันว่าจะดูแลสวนยางอย่างไร อยากจะบอกให้ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย เคารพในคำสั่ง คสช. และ พ.ร.บ.การยางที่ออกมาแล้ว เพราะฉะนั้น จะพูดคุยกับบุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้ คนที่ไม่ได้ไปเคลื่อนไหวนอกองค์กร นอกช่องทาง ตนจะพูดคุยกับคนที่เป็ไปตามกฎหมาย เขาต้องไปควบคุมดูแลให้ได้ ไม่ใช่กลุ่มนี้พูด แล้วกลุ่มนั้นมาใหม่มาตั้งกลุ่มใหม่อย่างนี้ รับไม่ได้ ใครทำผิดกฎหมาย ผิดคำสั่ง

คสช.ดำเนินคดี ถ้าใครเข้ามาอยู่ในกระบวนการ พุดอยู่ในกระบวนการ ตมหาทางแก้ปัญหาให้ ใครไปร่วมกับพวกที่เป็นแกนนำไม่ต้องรับการ ช่วยเหลือ เพราะถือว่าไม่สนองนโยบาย

### ประชุมกรอ.จ.อุบลฯ12พ.ย.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ที่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ พร้อมตรวจเยี่ยม รับทราบ ปัญหา รับทราบความก้าวหน้าในหลายมิติ ไม่ ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ กัญแจ่ง การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืช การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลาย ที่ลงไปยังท้องถิ่น โดย พล.อ.ประยุทธ์ย้ำในที่ ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการ เรื่องการบรรยายสรุปแผนงานสิ่งๆดำเนินการ ที่ผ่านมาและในอนาคตให้มีความชัดเจน และมีเรื่องใดบ้างที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย พิเศษ คาดว่าการเดินทางครั้งนี้จะได้แนวทางการ แก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง

### กลุ่มอาหาร-อัญมณีคิวต่อไป

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในต้นเดือน พฤศจิกายนนี้ กระทรวงมีแผนนำผู้บริหาร ระดับสูง (ซีอีโอ) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อัญมณี และเครื่องประดับ กลุ่ม Wellness (สุขภาพ ความงาม อายุรเวช) เข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมมือกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และผลักดันการส่งออก หลังจากที่ได้เชิญซีอีโอ กลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เข้าพบปะ หารือกับนายกรัฐมนตรีแล้ว และเตรียมนำ แผนการแก้ปัญหาและผลักดันการส่งออกระยะ สั้นและระยะยาวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการค้าระหว่างประเทศครั้งแรก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการส่งออกที่มี หลายกระทรวงเกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับ โครงสร้างการส่งออกทั้งระบบอย่างบูรณาการ

### จัดทูตพาณิชย์เจาะลึกอาเซียน

นายสุวิทย์กล่าวว่า แผนผลักดันการส่ง ออกคือการจัดทูตพาณิชย์ที่มีความสามารถ และเก่งสุดไปประจำในประเทศกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ ตามยุทธศาสตร์การเจาะลึกอาเซียน

รองรับปี 2559 ที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (เออีซี) ซึ่งอาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่ มีการขยายตัวต่อเนื่องและมีศักยภาพ ส่วนแผน เจาะตลาดเชิงลึกให้เน้นเจาะตลาดเมืองสำคัญ 50 เมืองของโลก และ 50 เมืองของอาเซียน โดยทูตพาณิชย์จะต้องเข้าไปสำรวจว่าแต่ละ เมืองมีโอกาสสำหรับสินค้าและบริการของไทย อย่างไร แล้วทำแผนในการบุกเจาะตลาด

“ส่งออก 9 เดือนของปีนี้ ทำได้ 161,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.98% แม้จะไม่ดีนัก แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าเอา ตัวรอดไปได้ เพราะหากเทียบการส่งออกกับ ประเทศที่อุป 20 ประเทศผู้ส่งออกใหญ่สุด ของโลก ตัวเลขส่งออก 8 เดือนแรก พบ ว่าการส่งออกของไทยติดลบน้อยกว่าหลาย ประเทศ เช่น รัสเซีย -30.7% ออสเตรเลีย -21.8% นิวซีแลนด์ -17.6% อินเดีย -15.3% สิงคโปร์ -14% ญี่ปุ่น -9.2% เกาหลีใต้ -9.0% สหรัฐ -6.1% และหลายประเทศส่วนแบ่ง ตลาดของไทยในตลาดคู่ค้าทุกประเทศเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพยุโรป จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย ออสเตรเลีย ซิลิ แอฟริกาใต้ และรัสเซีย” นายสุวิทย์กล่าว

### พท.'สมคิด'ไม่ผ่านประเมิน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรอง โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า คณะทำงาน เศรษฐกิจพรรค พท.เห็นว่าการส่งออกในเดือน กันยายนที่ลดลง 5.51% ทำให้ 9 เดือนของ ปีนี้ ติดลบแล้ว 4.98% และยังมีแนวโน้ม ที่จะดีขึ้น แฉมหนี้เสียของธนาคารก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยก็ถูก เวียดนามแซงไปเรียบร้อยแล้ว การลงทุนจาก ต่างประเทศก็ลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ ไม่มีทิศทางที่ เศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่อย่างไร แสดงถึงมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาไม่น่าจะได้ผล นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ คงไม่ผ่าน ประเมิน 3 เดือนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ที่กำหนดเส้นตายไว้แน่ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกฯ

### กรมที่ดินเตรียมพร้อมโอนบ้าน

นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่ง เสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยในงานสัมมนาทิศทางตลาด ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ที่โรงแรมพูลแมน

กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ว่า ขณะนี้มีการ ชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะมาตรการกระตุ้น ภาครัฐที่ออกมายังไม่เพียงพอใช้เต็มรูปแบบ โดยกรมที่ดินกำลังเร่งจัดระบบและเตรียม ความพร้อมรองรับการโอนที่อยู่อาศัย คาดว่า ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ จะเริ่มลดค่าธรรมเนียม และค่าจดจำนองลงเหลือ 0.01% ซึ่งประเมิน ว่าการโอนที่อยู่อาศัยจะคึกคักในช่วงแรกและ เบาบางลง ก่อนที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งใน ช่วงก่อนหมดมาตรการ โดยมาตรการกระตุ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการเร่งการโอนและ ทำให้คนตัดสินใจโอนเร็วขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินเข้า มากระตุ้นเศรษฐกิจและหมุนต่อไปยังธุรกิจอื่นๆ

### ซีไอเอ็น1.5แสนยูนิต-4.7แสนล.

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า มาตรการรัฐบาลใน การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง ลงเหลือ 0.01% ที่ให้สิทธิบ้านทุกราคา ทั้งบ้าน ใหม่และบ้านมือสองทั่วประเทศ ประเมินว่าจะ มีการโอนบ้านในระยะ 6 เดือน สิ้นสุดเดือน เมษายน 2559 ประมาณ 40% ของจำนวน ยูนิตที่แล้วเสร็จพร้อมโอนในช่วง 6 เดือนนี้ หรือประมาณ 157,000 ยูนิต แบ่งเป็นบ้าน ใหม่ 97,000 ยูนิต และบ้านมือสอง 60,000 ยูนิต มูลค่ารวม 470,400 ล้านบาท โดยจะมี เงินที่ลดหย่อน 14,018 ล้านบาท จำนวนนี้ เป็นการลดหย่อนเฉพาะผู้ซื้อ 9,314 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังแรกที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง จะได้ลดหย่อนภาษี 20% ประเมินว่าจะมีการ โอนบ้านระหว่างนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2559 ประมาณ 30% ของจำนวนยูนิตที่แล้วเสร็จ พร้อมโอนในช่วงเวลาดังกล่าวหรือประมาณ 79,300 ยูนิต มูลค่ารวม 125,200 ล้านบาท โดยมูลค่าลดหย่อนภาษี 20% ระยะ 5 ปีอยู่ที่ 25,040 ล้านบาท หรือปีละ 5,008 ล้านบาท

### เผยที่ดินสีลมวาละ1.5ล.

นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรม ธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ ระหว่างการจัดราคาประเมินรอบใหม่ระหว่าง ปี 2559-2562 โดยจะต้องประเมินที่ดินราย แปลงรวม 32 ล้านแปลง ปัจจุบันคืบหน้า 80% และจะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยราคาที่ดินที่ประเมินเบื้องต้น ราคาที่ดินทั่ว ประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย 25% เมื่อเทียบกับราคา ประเมินงวดก่อนหน้า โดยราคาที่ดินกรุงเทพฯ ปรับขึ้นเฉลี่ย 15% ราคาสูงสุด 1,500,000 บาท ต่อดตารางวา (ตร.ว.) ย่านสีลม ต่ำสุด 00 บาท

ต่อ ตร.ว. เป็นที่ดินตามยอด โดยทำเลที่ปรับขึ้นมากที่สุดตามแนวรถไฟฟ้า 75% ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่ ปรับขึ้นมากที่สุด ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 215,000 บาทต่อตร.ว. ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อ ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 227,500 บาทต่อ ตร.ว. ด้านปริมาณผล สมุทรสาครปรับขึ้นสูงที่สุด 50% ราคาสูงสุด 64,000 บาทต่อตร.ว. ต่ำสุด 400 บาทต่อ ตร.ว. นนทบุรี ปรับขึ้นประมาณ 9% สูงสุด 170,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุด 1,000 บาทต่อ ตร.ว. ปทุมธานี ปรับขึ้นเกือบ 5% สูงสุด 100,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุด 600 บาทต่อ ตร.ว. สมุทรปราการปรับขึ้น 15% สูงสุด 160,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุด 500 บาทต่อ ตร.ว. ส่วนนครปฐมไม่เปลี่ยนแปลง สูงสุด 86,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุด 125 บาทต่อ ตร.ว.

### ที่ดินจ.ตากเพิ่มสูงสุด42%

“ที่ดินต่างจังหวัดที่กำลังพัฒนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ราคาที่ดินปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น น่าน ปรับขึ้น 111% สูงสุดเป็น 85,000 จากเดิม 45,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุดจาก 15 เป็น 25 บาทต่อ ตร.ว. ส่วน เลย ปรับขึ้นประมาณ 83% สูงสุดเป็น 55,000 จากเดิม 40,000 บาทต่อ ตร.ว. ต่ำสุดจาก 40 เป็น 50 บาทต่อ ตร.ว. และเพชรบูรณ์ ก็ปรับขึ้นมาเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่าปรับขึ้นเฉลี่ย 40-50% โดย ตาก ปรับเพิ่มสูงสุด 42% มุกดาหาร ปรับขึ้น 38% สงขลา ปรับขึ้น 35% หนองคาย ปรับขึ้น 37% สระแก้วเพิ่มขึ้น 24% ส่วนตราดอยู่ระหว่างการประเมินราคา” นายเอกวัฒน์กล่าว

### 'บิกบ็อก'สังคมเข้มงบ5ล้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ดินนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกมาเปิดเผยเรื่องการทุจริตเงินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ว่า ขณะนี้โครงการยังไม่เริ่ม และอยู่ในขั้นตอนการเสนอจากภาคประชาชน ทางสำนักงบประมาณพิจารณาและส่งกลับไปแล้วประมาณ 19% นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการวางข้อกำหนดเพื่อกำกับไม่ให้มีการทุจริต ส่วนทางมหาดไทยจะใช้วิธีการปิดประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ และให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของโครงการมา

มีส่วนในการบริหารโครงการ รวมถึงได้ขอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย

### ปลัดมท.ยันไร้โกง-สอบเข้ม

นายภควัฒน์ อนุราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ ในฐานที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้ มีมาตรการในการดูแลและตรวจสอบ ดังนี้ 1.โครงการทุกโครงการที่เสนอมายังจังหวัด จะต้องเป็นโครงการที่ถูกลงทะเบียนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกองทุนหมู่บ้าน 2.เมื่อคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่เป็นภาคเอกชนเป็นกรรมการร่วมได้มีการอนุมัติเมื่อไปถึงยังตำบลและหมู่บ้าน ได้กำหนดให้มีการขึ้นป้ายประกาศให้คนในหมู่บ้านทราบ รวมถึงมีการลงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้มีการตรวจสอบได้ 3.คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบข้าราชการ ได้มีการเพิ่มให้ผู้แทนชาวบ้านเป็นกรรมการตรวจรับด้วย จากเดิมที่มีอยู่โครงการละ 3 คน เราได้เพิ่มขึ้นมาอีกโครงการละ 2 คน เป็นโครงการละ 5 คน

### จี'ตู'เปิดหลักฐานทุจริต

นายภควัฒน์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ตนได้สั่งการให้ร่วมกันตรวจสอบโดยภายในสัปดาห์นี้ จะมีการหารือกับ ป.ป.ช. ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกันแล้วเพื่อหาทางที่จะป้องกันแก้ไขการคอร์รัปชัน

“ไม่ว่าจะนายจตุพร หรือใครก็ตามรู้เห็นว่า มีใครทุจริตหรือมีการเรียกร้องค่าหัว ขอรายละเอียดและรายชื่อให้ชัดเจน โดยจะส่งมาทางลับหรือจะส่งโดยเปิดเผยหรือจะแสดงความคิดเห็นไว้ในเว็บไซต์ของตำบลละ 5 ล้านก็ได้ เราพร้อมที่จะตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ขอเรียนให้ทราบว่าจะจนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวเพิ่งเริ่มดำเนินการ ยังไม่มีการอนุมัติเบิกเงินลงไปในพื้นที่แม้แต่สลึงเดียว เพราะฉะนั้น ตอนนี้ถือว่ายังไม่เสียหาย” นายภควัฒน์กล่าว

### ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์สั่งสอบใน7วัน

นายสุระศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรณีมีข้าราชการระดับสูงของที่ว่ากล่าวอ้างว่า การอ้างของนายจตุพรว่า การอ้างของนายจตุพรว่า การอ้างของนายจตุพรว่า การอ้างของนายจตุพรว่า

หนึ่งไปพบกับผู้รับเหมาเพื่อติดต่อให้งานซึ่งเป็นโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท แต่จะต้องจ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ จ่ายก่อน 10 เปอร์เซ็นต์ งานเสร็จเรียบร้อยก็จ่ายครบ มีผู้รับเหมาหลายรายปฏิเสธ ด้วยเหตุผลขาดทุน หากทำจะต้องใช้ส่วนผสมของวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ งานออกมาไม่ดี ล่าสุต สั่งปลัดอาวุโส อ.พิชัย ที่รักษาการแทนนายอำเภอพิชัยให้ตั้งปลัดอำเภอและท้องถิ่น อ.พิชัย เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยให้สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันแล้วรายงานมาให้จังหวัดทราบทันที ได้สั่งกำชับว่าจะต้องเชิญนายพิศาล บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ แพลน และผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวขณะนั้นทราบแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลใด จะต้องเชิญเข้ามาให้ข้อมูล หากผลสอบออกมาว่ามีข้าราชการบนที่ว่ากล่าวอ้างพิชัยคนใด ผู้ใหญ่บ้านรายนี้มีความผิดตามที่กล่าวหา จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด

“ผมกำชับไปยังปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกแห่งให้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง ห้ามมีเรื่องรับผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โครงการใดที่ใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาททำแล้วไม่ตรงกับความต้องการ ผู้ที่ทำโครงการจะต้องรับผิดชอบด้วย ผมเอาจริงกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ใครกล้าลองของก็ทำดู” นายสุระศักดิ์กล่าว

### ไวยชกร.กรมทรัพย์เข้มชุมชน

นายเทียนชัย มังคโชติ ผู้รับเหมารายหนึ่งใน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มีข้าราชการสังกัดทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 จ.พิษณุโลก รายหนึ่ง อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งของกำนันผู้กว้างขวางรายหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เข้าไปติดตามงบประมาณโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ใช้เวลาราชการเข้าไปยื่นของเสนอราคา พร้อมข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาว่าจะต้องให้งานรับเหมาก่อสร้างกับบริษัทของตนเอง หากไม่ให้งานรับเหมาก่อสร้าง จะมีผลกระทบต่อบริษัทของตนเองอย่างไรก็ตาม ตนเองไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากไม่ให้งานรับเหมาก่อสร้าง จะมีผลกระทบต่อบริษัทของตนเองอย่างไรก็ตาม ตนเองไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากไม่ให้งานรับเหมาก่อสร้าง จะมีผลกระทบต่อบริษัทของตนเองอย่างไรก็ตาม ตนเองไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้



# 4.5

บทนำ 56

●●...กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา แจ้งการสิ้นสุดของหน้าฝน และการเริ่มต้นเข้าสู่เหมันตฤดู บรรดาคนเมือง ที่ไม่อาจก้าวเข้าสู่วิถี “สโลว์ไลฟ์” เหมือนที่ร่ำร้องหา คงดีอกดีใจ แห่นแห่กันไปสูดโอโซนลมเย็นตามเทือกภูกันคลาคล้ำ อย่างเช่น ภูทับเบิก ชุมชนรีสอร์ทบนเนิน ถึงจะมีปัญหา น้ำประปา สุขภาพนักเบา และการรुकล้ำพื้นที่ แถมเสียงภัย แต่ก็ยังไม่ลดละ จิ้นไปแย่งกันกิน แย่งกันนอน แย่งกันหายใจ

●●...แต่สำหรับคนทำมาหากินที่ต้องพึ่งพิงเทวดา น้ำฟ้า น้ำท่า ตามธรรมชาติ นี่คือสัญญาณเริ่มต้นของห้วงเวลาแห่งความยากลำบากอย่างแท้จริง เพราะนับจากนี้ไปอีกอย่างน้อย 8 เดือน พวกเขาจะอยู่กับความขาดแคลนเรื้อรัง เจ็บใจ เงินตำบลด กองทุนหมู่บ้าน ไม่รู้จะตกมาถึงมือบ้างหรือเปล่า

●●...อย่างที่รู้กันอยู่ ปริมาณน้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวของระดับที่ควรจะมีพอเพียง สิ่งที่คุณจะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะต้องลงมือทำตอนนี้ก็คือ การบริหารภายใต้สมมติฐานแบบเวิร์สเคส คือจะไม่มีฝนตกลงมาอีกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแล้วจะทำกันอย่างไร ทั้งน้ำผลิตประปาและรักษาสุขภาพแวดล้อม

●●...ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ ชาวบ้านตำบลลาดเป้ง คลองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ “เน่าเสีย” มานานแรมเดือน ซึ่งชาวบ้านแถบนั้น ว่ากันว่า เป็นเพราะการบริหารน้ำจาก อ่างเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ให้น้ำหนัก แบบเพลย์เซฟ กักเก็บเอาไว้ใช้อีก 8 เดือนข้างหน้า จะ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ไม่ปล่อยเข้าสู่ระบบคูคลองเท่าที่ ควรจะเป็น คนที่อยู่ในลุ่มน้ำที่ เคยอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ถึงขนาดฝรั่งยกให้เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำ หรือแรมซาร์ไซด์ เลย ต้องรับกรรมก่อนใคร ทางออก จะเป็นอย่างไร ฝาก

ท่าน พล.อ.

ฉัตรชัย สาริ

กัลยะ

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง

เกษตรฯ

ช่วยบอก

กรมชลประทานลงพื้นที่ดูแล

●●...ถึงนาที่นี้ มีแต่คนชุมมือเชียร์ แคมเปญแต่งแดง เพื่อปู เพราะไม่เพียงแต่ **ตู้ จตุพร พรหมพันธุ์** และแกน นำนปช.นกรู้ทั้งหลายเท่านั้น ชาวบ้านร้านตลาดก็พอจะมอง ออกว่า บทสรุปจะออกมาฉันทใด ที่จะให้พรีพรีบ อย่างแต่ ก่อนย่อมมีเดิมพัน เพราะเอาเข้าจริง 1 พฤศจิกายน แดง หอมแหมม ราคานายใหญ่ร่วงรูดมหาราชแน่นอน

●●...รัฐบาลบึกตู้ เดินหน้าแก้โจทย์ใหญ่ปมเศรษฐกิจ อัดฉีดหลายระลอกหวังพลิกฟื้นให้คืนชีพภายในเวลานับ ถอยหลังอีก 2 เดือนข้างหน้า ก่อนอำลาปีแพะ แต่ตัวเลข ต่างๆ นานาที่ออกมาในห้วงเวลานี้ ไม่ค่อยจะเป็นมงคลสัก เท่าไร ทั้งปัญหาการส่งออก ทั้งผลประกอบการของแบงก์ พาณิชย์ ที่แสดงถึงภาวะบักโกรก ดริมทีม **ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** ยังต้องเหนื่อยอีกเยอะ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 28 ตุลาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9100

Col.Inch: 7.01

Ad Value: 7,711

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 23,133

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อโลก: ออสซี่โต้เนื้อแดงก่อมะเร็ง



## ออสซี่โต้เนื้อแดงก่อมะเร็ง

เอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ว่าทางการออสเตรเลีย ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่ของโลก ตอบโต้รายงานของสำนักงานวิจัยนานาชาติขององค์การอนามัยโลก หรือไอเออาร์ซี ที่ระบุว่า เนื้อสัตว์ถึงสำเร็จรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน และแฮม รวมถึงเนื้อแดงอย่างเนื้อวัว เนื้อแกะ ก่อความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งลำไส้และจัดไว้ในกลุ่มเดียวกับสุราและบุหรี่ โดยนายบาร์นาบี จอยซ์ รัฐมนตรีกล่าวหาว่าเรื่องทั้งหมดนี้ตลกสิ้นดี และไม่ควรแตกตื่น เพราะไส้กรอกไม่น่าจะทำใครตายได้





## รือนมร.ร.1.5หมื่นล.ให้ขรก.จัดสรรสิทธิ / 3สมาคมจัดข้อดี-เสีย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รือนมโรงเรียน 1.5 หมื่นล้าน ใหม่ ให้ข้าราชการจัดสรรสิทธิ หลังวงการรือนม 4 สมาคมบริหารไม่เป็นธรรม ด้านบิ๊ก อ.ส.ค.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน แจง อบต.ทั่วประเทศให้รับซื้อตามบัญชีรายชื่อเดิมของภาคเรียนที่ 1/2558 วงใน อบท.รับลูกตามข้อเสนอ ส่วนตัวแทน 3 สมาคมเห็นต่าง จัดข้อดีอ้าง

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยกกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า อ.ส.ค.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน แจงถึงผลสรุปการประชุมมิลค์บอร์ดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา สำคัญคือนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ดได้เห็นชอบให้คัดเลือกและจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 30 วันหรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ทำสัญญาซื้อขายและรับมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยใช้ชื่อบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ตามบัญชีรายชื่อเดิมของภาคเรียนที่ 1/2558 "ยกเว้นผู้ประกอบการที่ถูกหลงโหวตโดยการถูกตัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนเนื่องจากการขาดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ยู.เอ็ม. โภคภัณฑ์ จำกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบริษัท ศรีสยาม โกลด์มิลค์ จำกัด และหลงโหวตโดยการลดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน 20% ของสิทธิเดิมในภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท บุญเกียรติไอศกรีม จำกัด อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรที่ส่งน้านมดิบให้ 3 บริษัทไม่เดือดร้อน เพราะผู้ประกอบการที่ได้สิทธิจำหน่ายแทนต้องช่วยชื้อน้านมดิบจากเกษตรกรต่อด้วย

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและการจัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2558 โดยมีองค์ประกอบ คือ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ปลัด มอบหมายให้เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการ 7 คน ได้แก่ อธิบดีกรม

ปศุสัตว์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง โดยมี อ.ส.ค.เป็นเลขานุการ (ไม่ได้เป็นอนุกรรมการ) ครั้งนี้จะเป็นข้าราชการทั้งหมด ไม่มีเอกชน แม้แต่รายเดียวในการจัดสรรนมโรงเรียน หลังจากจัดสรรสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะเสนอ มิลค์บอร์ดต่อไป เพื่อใช้สำหรับระยะเวลาที่เหลือของภาคเรียนที่ 2/2558 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

"ความจริงแล้วแนวทางการบริหารนมโรงเรียนเดินมาถูกทาง พัฒนาระบบมาอย่างยาวนาน ในช่วงที่ผ่านมา หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องแยกสกุลนมโรงเรียนและนมพาณิชย์ เพราะบางคนใช้มาอ้าง ทำให้นมพาณิชย์ขาดแคลน ขณะเดียวกันนมโรงเรียนในช่วงปิดเทอม หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์สั้น ไม่มีคนดูแล จึงจำเป็นต้องนำมาแยกให้ชัดเจน จึงให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกเทอมทั้งหมด 77 ราย เข้าไปอยู่ในสังกัด 4 สมาคมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพราะเวลามีปัญหาจะแก้ได้รวดเร็วขึ้น หรือสมาคมจะลงไปดูแลสมาชิกที่มีปัญหา แคนั้นเอง เพราะ

บางทีก็ไม่อยากยุ่งให้เอกชนบริหารกันเอง แต่กลับกลายเป็นว่าไม่โปร่งใส”

นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สมาชิก สังกัดสมาคมผู้ผลิตนมยู.เอช.ที กล่าวว่า ยังสนับสนุนแนวทางการบริหารนมโรงเรียน ตามแนวทางเดิมผ่าน 4 สมาคมที่ผ่านมา 2 เทอม เพราะเป็นระบบที่พัฒนามาจากการทดลองผิดพลาดถูกมาหลายครั้ง จนครั้งนี้เข้าสู่ระบบแก้ปัญหาได้เร็ว ตรงจุด หากสมาชิกใดมีปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ จะให้สมาชิกที่มีความพร้อมลงไปส่งผลิตภัณฑ์ทดแทนได้ทันทีไม่ต้องรอประชุม คณะใหญ่ กว่าจะแก้ปัญหาได้ ส่งผลกระทบต่อทั้งนักเรียนและเกษตรกร

ขณะที่นายกิตติรัตน์ ภัทรปริษา สกุล นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตนม พาสเจอร์ไรส์ กล่าวว่าควรจะนำผลงานวิจัยของคณะอาจารย์จุฬาย ที่ได้ศึกษาไว้ นำมาใช้ในการจัดสรรเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ อาทิ 1.จัดสรรสิทธิ์พื้นที่จำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาค นั้นก่อน 2.จัดสรรการจำหน่ายนมโรงเรียน ต้องรับผิดชอบนมพาณิชย์ด้วย เช่น ถ้าได้รับสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนเกินกว่า 45 ตัน/วัน ให้รับผิดชอบนมพาณิชย์ 20% (รับผิดชอบขั้นต่ำคิดเป็น 9 ตันต่อวัน) และควรจำกัดสิทธิ์ในการจำหน่าย สูงสุดของผู้ประกอบการ เช่น ไม่เกินวัน ละ 80 ตันเพื่อป้องกันการผูกขาดของรายใหญ่ เป็นต้น

นายสุรชาติ คหิณฑพงษ์ ประธาน ชุมชนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม(2010) จำกัด กล่าวว่า การจัดสรรสิทธิ์ให้ใช้อิงต้นแบบแนวเดิม คือ มีองค์กรกลางในการจัดสรรสิทธิ์ โดยตัด ผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของผู้ประกอบการ ออกไปทั้งหมด แล้วให้ทางองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนเข้ามา เป็นคณะกรรมการร่วมเพราะถือว่าเป็นผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง ให้นำมาเข้าร่วม ประชุมด้วย แล้วให้มีการจัดสรรใหม่

ด้านแหล่งข่าวจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า

รับทราบแนวทางของมิลค์บอร์ดจะแจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการจัดซื้อตาม รายชื่อที่ อ.ส.ค.แจ้ง แต่ถ้าองค์กรบริหาร ส่วนตำบล(อบต.)รายได้จัดซื้อนมไป แล้วจากรายที่ไม่ใช่ชื่อที่ อ.ส.ค. ส่งมาให้ ภายหลัง ถือว่าไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ หลังจากที่จัด ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และเด็กนักเรียนจะต้องได้ดื่มนม ตั้งแต่วันแรกของภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

อนึ่ง การบริหารนมโรงเรียนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท โดย 4 สมาคมเป็นผู้ บริหารการจัดสรรโควตา เริ่มตั้งแต่เทอม 1/2557 ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับโควตา ทั้ง 77 ราย ต้องเข้าสังกัด 4 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ แปรรูปผลิตภัณฑ์นม มีสมาชิก 15 ราย อาทิ อ.ส.ค. โครงการส่วนพระองค์สวน จิตรลดา 2. สมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที มีสมาชิก 34 ราย อาทิ บจก.แดรี่ฟูลด์ และ บจก.ฟุ้งกุลาแดรี่ฟูลด์ 3. สมาคมผู้ ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาชิก จำนวน 26 ราย อาทิ บจก.แมรี่แอนด์แดรี่ และบจก. ธวัชฟาร์ม และ 4.สมาคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย มีสมาชิก 2 ราย ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ และสหกรณ์ โคนมบ้านบึง เป็นต้น